



ฉบับที่ 18/2556

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2556

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยรวมลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการอุปโภคบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และรายได้เกษตรกร ส่วนการท่องเที่ยวและการส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัว ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราชะลอลง สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้น เงินฝากทรงตัวขณะที่สินเชื่อชะลอลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคอุปสงค์ลดลงต่อเนื่อง โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงร้อยละ 4.9 ตามความเชื่อมั่นและการระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และรายได้จากภาคเกษตรลดลง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 11.2 ตามการลดลงของเครื่องใช้สำคัญ ได้แก่ พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากการเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายระบบถนน ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดมีจำนวน 20,408.7 ล้านบาท กลับมาขยายตัวร้อยละ 12.3 หลังจากลดลงมาโดยตลอดในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายจ่ายดำเนินการเพิ่มขึ้น

การส่งออกมีมูลค่า 434.6 ล้านดอลลาร์ สรอ. สูงเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของการส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ผ่านด่านศุลกากร ประกอบกับการเร่งตัวของการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านชายแดนไปประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 148.7 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ตามการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง เช่น ส่วนประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพชรที่ยังไม่ได้เจียรไน รวมทั้งการนำเข้าโค-กระบือ และเฟอร์นิเจอร์ประดิษฐ์ทำด้วยไม้

ภาคอุปทานขยายตัว โดยการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนรวมทั้งชาวไทยมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลงเหลือร้อยละ 2.1 จากการผลิตเครื่องตี้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด ประกอบกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตสูงเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการย้ายสายการผลิตมายังภาคเหนือ สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.5 ตามผลผลิตข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน เนื่องจากผลผลิตต่อไร่และพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 8.0 ตามการลดลงของราคาข้าวเปลือกเจ้าหน้าปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และราคาอ้อยโรงงานปรับลดลงตามราคาอ้อยขั้นต้น ทำให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 7.5

ทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.42 ตามราคาผักสด ผลไม้ และน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.3 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อนเป็นร้อยละ 0.6 ด้านจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ภาคการเงิน เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2556 มีจำนวน 563,681 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ส่วนเงินให้สินเชื่อมียอดคงค้าง 556,721 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 20.5 ตามความต้องการสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจประเภทค้าปลีกค้าส่ง การก่อสร้าง การขนส่ง และธุรกิจการเงิน ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและเช่าซื้อรถยนต์ชะลอลงตามภาวะตลาด

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
3 มกราคม 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ
โทร. 0 5393 1162
e-mail : Thaveesc@bot.or.th